



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๘๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘



ขยะแปลงร่าง Waste Hero มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการคัดแยกขยะ (Waste Hero) ในรูปแบบกิจกรรมขยะแปลงร่าง ภายใต้แนวคิดลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญในสภาวะปัจจุบันของโลกที่มีการพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพื่อผลิตเป็นสินค้าอุปโภค - บริโภค ตอบสนองความต้องการของผู้คนทั่วโลก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ทุกท่านในรั้วเขียว-ขาวแห่งนี้ร่วมคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ และมลพิษทางสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมขยะแปลงร่าง โดยการคัดแยกขยะในชีวิตประจำวัน แล้วนำมามอบแก่โครงการฯ เพื่อสะสมแต้มลุ้นรับของรางวัล ซึ่งจะจัดทุกวันพุธ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ (๖ ม.ค.) เป็นต้นไป ณ จุดรับขยะแปลงร่าง ลานอเนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลตามกติกา ดังนี้

เงื่อนไขการรับรางวัล

- โซนชั้นที่ ๑ รับ ๑ สิทธิ์ จับรางวัลได้เลย หรือลุ้นรับรางวัลที่ใหญ่กว่า
- โซนชั้นที่ ๒ ลุ้นจับรางวัลใหญ่รายเดือน
- โซนชั้นที่ ๓ จับรางวัลใหญ่วันปิดโครงการ
- ทุนการศึกษา : สะสมสิทธิ์สูงสุด ๓ อันดับ
- เสื่อสามารถ : สะสมสิทธิ์รวม ๒๐ สิทธิ์

ขยะจิตอาสา

ท่านสามารถนำขยะมามอบแก่โครงการฯ โดยไม่ขอรับสิทธิ์ในการจับรางวัลใดๆ ถือเป็น “ขยะจิตอาสา” เพื่อนำไป Recycle ต่อไป

อัตราแลกเปลี่ยนขยะแปลงร่างต่อ ๑ สิทธิ์

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
ขวด PET ใส ใหญ่ (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป)	5	ขวด
ขวด PET ใส กลาง (ประมาณ 500 - 800 มล.)	10	ขวด
ขวด PET ใส เล็ก (น้อยกว่า 500 มล.)	20	ขวด
ขวดขวดขุ่น (คละขนาด)	10	ขวด
ขวด PET ใหญ่ (คละสี) (ตั้งแต่ 1 ลิตรขึ้นไป)	10	ขวด
ขวด PET กลาง (คละสี) (น้อยกว่า 1 ลิตร)	20	ขวด
กระป๋องน้ำอัดลม / อลูมิเนียม คละขนาด)	5	กระป๋อง
พลาสติกกรวมสี	0.5	กิโลกรัม
กระดาษหนังสือพิมพ์	1	กิโลกรัม
กระดาษแข็งกล่องน้ำตาล (กระดาษลัง)	1	กิโลกรัม
กระดาษขาว-ดำ / กระดาษสมุด	0.5	กิโลกรัม
กระดาษคละสี / กระดาษกล่อง / กระดาษอื่นๆ	1.5	กิโลกรัม
แผ่นซีดี / แผ่นดีวีดี	1	กิโลกรัม

มรพส. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานรับเหมา เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และควบคุมงานตามมาตรฐาน



เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรพส. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีภารกิจชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และขั้นตอนในการตรวจรับงาน รวมไปถึงสภาพปัญหา และข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มรพส. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนบริเวณบ้านพักส่วนราชการ และหอชมพูนันทพิทย แจกบุคลากรหลักเลี้ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ๒ งานซ่อมแซมปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าบ้านพักบุคลากร และงานซ่อมแซมปรับปรุงถนนบริเวณหอพักบุคลากร (ชมพูนันทพิทย) ส่วนทะเลแก้ว โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด สมควรการโยธา ในการนี้สำนักงานอธิการบดี มรพส. จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และคณาจารย์ที่พักอาศัยบริเวณบ้านพักส่วนราชการดังกล่าว **หลักเลี้ยงการใช้ถนนทางเข้าบ้านพัก และบริเวณด้านหน้าหอพักชมพูนันทพิทย ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙** เป็นต้นไป และขอภัยในความไม่สะดวกในโอกาสนี้

ด้วยมีสถานศึกษาในประเทศได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ / ข้อตกลง จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาในต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษา หรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีการพัฒนาการ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการชำระเงิน หรือค่าใช้จ่าย ในระหว่างศึกษาที่ต่างประเทศ ในการนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบวาระดังนี้ กล่าว ผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่สถานศึกษาในประเทศไทยได้จัดหลักสูตรการศึกษาที่เป็นความร่วมมือ / ข้อตกลง จัดโครงการพิเศษกับสถานศึกษาในต่างประเทศมายื่นเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกับสถานศึกษาในประเทศไทย โดยสถานศึกษาในประเทศไทยที่จัดหลักสูตรต้องรับรองว่า หลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระหว่างศึกษาในสถานศึกษาต่างประเทศเป็นการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว และระบอบการการศึกษา / ปีการศึกษา รวมทั้งรับรองการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่หลักสูตรกำหนดและให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์